



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

30 ตุลาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>ถวายราชสดุดี 'พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย'</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus, thaitodaynews)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สร. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. นพ.สมฤกษ์ จิงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สร. ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย" เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี 2567 ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า สวนสมุนไพรทิวเขาภิรมย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข</p>	
<p>คิกออฟ ลดผู้ป่วย NCDs</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนคนไทยห่างไกล NCDs ครั้งแรก โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. นายกิตติกร โล่ห์สุนทร เลขาธิการรมว.สร. นายภูเดช สุระโคตร รองปลัด สร. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.สมฤกษ์ จิงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้บริหารกระทรวง เข้าร่วมประชุม โดยมีคณะอนุกรรมการอีก 6 คณะเพื่อขับเคลื่อนการลดโรค NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้ครบวงจร ตั้งแต่การสนับสนุนด้านวิชาการ การบริการสุขภาพทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู รวมไปถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย อสม. และภาคประชาชน ในการดูแลสุขภาพ สร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี โดยมีโมเดลในไตรมาสแรกคือ 1.จัดกิจกรรมคิกออฟ 6 ภูมิภาค เริ่มที่แรกที่จ.สงขลา ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ 2.จัดตั้งคณะทำงานทุกจังหวัด 3.จัดตั้งคลินิก NCDs Remission ในรพ.ทุกระดับ และรพ.สต. 1 แห่ง/อำเภอ และ 4.จัดตั้งศูนย์คนไทยห่างไกล NCDs ระดับอำเภอ 1 แห่ง/อำเภอ มั่นใจว่าการขับเคลื่อนโครงการนี้จะช่วยลดผู้ป่วย NCDs ได้ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วย 33 ล้านคน ผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นปีละ 3 แสนคน เสียบประมาณ สปสช. กว่า 6 หมื่นล้านบาท</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>แต่งตั้งผู้ตรวจราชการ สร.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติ, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, thecoverage)</p> <p>-ครม. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้ตรวจราชการ สร. 7 ตำแหน่ง ได้แก่ นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์, นายอภิชาติ วชิรพันธ์, นายสามารถ ธิระศักดิ์, นายสุภโชค เวชภัณฑเภาส, นายวีระชัย นลวชัย, นายปิยะ ศิริลักษณ์ และนายเอกชัย เพียรศรีวัชรา</p>	
<p>ร่าง พ.ร.บ.กสร.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-พญ.ชุตินาถ ชินอุดมพร ตัวแทนสหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน กล่าวถึงการติดตามความคืบหน้าการกำหนด ขม.การทำงานของแพทย์ใน รพ.สังกัด สร. ว่า ขณะนี้สหภาพฯ กำลังติดตามความคืบหน้า พ.ร.บ.ระเบียบ ขรก.สร. พ.ศ.... หรือร่าง พ.ร.บ.กสร. ที่จะเข้ามาช่วยให้ สร.สามารถบริหารจัดการกำลังคนภายในองค์กรว่าจะเป็นอย่างไรราคาว่าจะมีตัวแทนของผู้ปฏิบัติงานหรือสายอาชีพอื่นเข้าไปมีส่วนร่วมได้ด้วย สำหรับนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคด้วยการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ของ รมว.สร. จะช่วยลดการทำงานของแพทย์ด้วย หากผู้ป่วย NCDs น้อยลง เป็นแนวคิดที่ถูก แต่ต้องดูแลแผนการแก้ไขงานระยะสั้น ระยะยาวจะเป็นอย่างไรต่อไป เพราะหากลดจำนวนผู้ป่วยได้ ภาระงานของระบบสาธารณสุขก็จะเบาบางไปด้วย</p>	
<p>อนุมัติจัดตั้งกลุ่มงานทันตกรรม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นพ.ภูวเดช สุระโคตร รองปลัด สธ. ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ. ลงนามในหนังสือ เรื่อง “การดำเนินการจัดตำแหน่ง และแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามการจัดตั้งกลุ่มงานใหม่ หรือเปลี่ยนชื่อกลุ่มงาน/หน่วยงาน สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข” ถึง สำนักเขตสุขภาพที่ 1 – 12 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2567 สำระสำคัญ เห็นชอบการปรับปรุงภารกิจ โครงสร้าง และการจัดตั้งภารกิจด้านทันตกรรมในโครงสร้าง รพศ./รพท./ ตำแหน่ง สายงาน โครงการ กลุ่มงานทันตกรรมเป็น ภารกิจด้านทันตกรรมใน รพศ./รพท. เพิ่มเติม จำนวน 20 แห่ง ให้หน่วยงานดำเนินการจัดตั้งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง ตำแหน่งตามการปรับโครงสร้างฯ และสรุปการจัดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลฯ ให้ สป.สธ. ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 67 เพื่อเสนอ อ.ก.พ.สป.สธ. และ อ.ก.พ.สธ. พิจารณาต่อไป</p>	
<p>อุงุ่นไชนีมัสแคท สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ CJ3</p> <p>- ผู้ใช้ TikTok @teeteego3331 ได้โพสต์คลิปประชาชนแห่ซื้อ 'อุงุ่นไชนีมัสแคท' ในราคาเพียงแพ็คเกจละ 10 บาท เท่านั้น และระบุข้อความว่า ขาดทุนยับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ CJ3</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความชัดเจนของผลการตรวจสอบ 'อุงุ่นไชนีมัสแคท' ที่มีสารเคมีตกค้างว่า การที่จะบอกว่ากินได้หรือไม่ได้ ขอให้ฟัง ออย. ที่แถลงเมื่อวันที่ 28 ต.ค.67 หากพบสารเคมีเกินค่ามาตรฐาน จะมีบทลงโทษ แต่หากไม่เกินค่ามาตรฐาน ก็ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนเรื่องการทำความเข้าใจก่อนนำไปบริโภค เช่น แช่น้ำ 20-30 นาที เพราะผลไม้ส่วนใหญ่จะมีสารเคมี แต่ไม่เกินค่ามาตรฐาน ออย. ที่วางมาตรฐานสารเคมีที่ต่ำสุดอยู่แล้ว และระมัดระวังการสื่อสาร คนที่จะให้ข้อมูลต้องระวังไม่ให้กระทบต่อสินค้าด้วย</p>	
<p>อุทกภัย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thansettakij, hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี สถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ครั้งที่ 30/2567 พบว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลาย หลาย พื้นที่เข้าสู่ระยะฟื้นฟู คาดพระนครศรีอยุธยาเข้าสู่ภาวะปกติปลายเดือนพ.ย.นี้ ออกคำแนะนำการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับสถานประกอบการ อปท. นักท่องเที่ยวและประชาชน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ รองรับการท่องเที่ยวหลังน้ำท่วม</p>	
<p>โรคโควิด19 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ประชาชาติธุรกิจ, pptvhd36, linetoday)</p> <p>-กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ภายในประเทศรายสัปดาห์ โดยสัปดาห์ที่ 42 ระหว่างวันที่ 20-26 ตุลาคม 2567 ว่า พบจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 497 ราย หรือเฉลี่ย 71 คนต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มในรอบสัปดาห์นี้ 1 คน อยู่ในกลุ่ม 608 ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าในรอบสัปดาห์นี้ ไม่มีผู้ป่วยปอดอักเสบ และผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ และเมื่อรวมจำนวนผู้ป่วยสะสมที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสะสมตั้งแต่วันที่ 2567 มีจำนวน 40,593 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม 213 ราย</p>	
<p>วันหลอดเลือดสมองโลก สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, thereporters, thaitodaynews, thansettakij, bangkokbiznews)</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของคนไทย และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 70 ปี องค์การโรคหลอดเลือดสมองโลก (World Stroke Organization : WSO) ได้กำหนดให้วันที่ 29 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันหลอดเลือดสมองโลก ซึ่งประเด็นการรณรงค์ในปี 2567 นี้คือ Let's get active everyday to Be #GreaterThan Stroke: กีฬาสร้างพลัง หยุดยั้งโรคหลอดเลือดสมอง มุ่งเน้นให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายหรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง พร้อมแนะนำวิธีสังเกตสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองด้วยตนเอง หากมีอาการให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว</p> <p>ด้าน นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เผย 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง พบผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดสมอง 18,829 ราย จ.นครราชสีมา มีผู้ป่วยมากที่สุด 7,423 ราย รองลงมาคือ จ.บุรีรัมย์ 4,582 ราย จ.สุรินทร์ 3,829 คน และ จ.ชัยภูมิ 2,995 ราย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thecoverage)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า 29 ต.ค.ของทุกปีเป็นวันโรคหลอดเลือดสมองโลก โดยระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้กำหนดให้โรคหลอดเลือดสมองในกรณีที่เป็นภาวะเฉียบพลัน การให้ยาละลายลิ่มเลือดเป็นการรักษาเบื้องต้นที่มีประสิทธิผลตามแนวทางการแพทย์ ภายใต้โครงการบริหารจัดการโรคที่เกี่ยวกับการอุดตันของหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) มีการพัฒนาเครือข่ายบริการเพื่อดูแลผู้ป่วยทั่วประเทศ ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้อัตราการรับผู้ป่วยรักษาในรพ. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และขณะที่อัตราการเสียชีวิตลดลง นอกจากนี้ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางที่คลินิกกายภาพบำบัดเพื่อให้บริการผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคโดยรวมถึงผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองช่วยลดความพิการจากอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>	
<p>วันสะกิดเงินโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, hfocus, thailandplus, bangkokbiznews, thereporters, thansettakij, thaitodaynews) นสพ. (ไทยรัฐ)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ เผย สถาบันโรคผิวหนังจัดงานวันสะกิดเงินโลก (World Psoriasis Day 2024) ซึ่งตรงกับทุกวันที่ 29 ต.ค.ของทุกปี ภายใต้แนวคิด "ครอบครัวรวมใจ ดูแลชิดใกล้ ท่วงโยโรคสะกิดเงิน" สร้างความตระหนักแก่ผู้ป่วยโรคสะกิดเงิน ครอบครัว และประชาชน เพื่อผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั่วโลกพบผู้ป่วยกว่า 125 ล้านคน ไทยพบ 1.7 ล้านคน พบ 30% อาการหนัก บางรายไม่สามารถใช้ยาพื้นฐาน การนำแพทย์แผนไทยมารวมรักษาก็เป็นอีกทางเลือก ซึ่งได้มอบหมายให้ศึกษาวิจัยเพื่อวางแนวเวชปฏิบัติให้เป็นระบบ</p> <p>ด้าน นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ นายกษมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ได้หารือกับสถาบันโรคผิวหนังในการเสนอยาฉีดชีวโมเลกุลเข้าอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยบัตรทอง และประกันสังคม คั้นชีวิตให้ผู้ป่วยไม่ต้องทนทุกข์เมื่อโรคกำเริบ โดยยาฉีดชีวโมเลกุลช่วยให้อาการสงบ แต่ไม่หายขาด และมีข้อบ่งชี้ในการใช้ คนไข้บางกลุ่มใช้ไม่ได้</p>	
<p>มอบใบประกาศเกียรติคุณ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thansettakij, thailandplus, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ มอบเกียรติบัตรด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ (DMSc Product) ระดับ Safety Product ให้แก่เครือข่ายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน จ.ชุมพร พร้อมมอบป้ายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน จำนวน 4 ป้ายแก่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน จ.ชุมพร โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลผลิตที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสู่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนวิชาการการตรวจวิเคราะห์และชั้นสูตรโรคแก่หน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ</p>	
<p>กรมอนามัย ชู ोरคยาสถาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipr.net</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย มอบนโยบายและความสำคัญในการขับเคลื่อนงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน พร้อมเปิดป้าย Health station @Temple และเยี่ยมชมโอรคยาสถาน และศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรไทย ณ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมโอรคยาสถาน Health station @Temple ขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาสุขภาพะผู้นำทางศาสนาอย่างยั่งยืน และประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทั้งนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์ ขอให้ศาสนิกชนเลือกใส่บาตรด้วยเมนูสุขภาพ</p>	
<p>ปั้น “ชาเย็น” ทุกวันระวัง “นิวไนด์”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebetter</p> <p>-กรมอนามัย เผยอันตรายขานมเย็น นอกจากทำให้น้ำหนักตัวขึ้นแล้ว ยังมีสารอาหารบางอย่างที่เป็นตัวเร่งให้เกิดนิวไนด์ ได้แก่ 1.น้ำตาลฟรุคโตส ฟรุคโตสจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ไตทำงานหนัก และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่ว 2.แคลเซียมจากนม แคลเซียมส่วนเกินจะถูกขับออกทางปัสสาวะและอาจตกผลึกเป็นนิ่วได้ 3.ออกซาเลต ที่พบได้ในใบชา จะจับตัวกับแคลเซียมกลายเป็นนิ่วชนิดแคลเซียมออกซาเลต ซึ่งเป็นชนิดที่พบมากที่สุด แนะนำให้สั่งแบบหวานน้อย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หรือไม่ว่าน้ำตาล ตึมน้ำเปล่าให้เพียงพอ ช่วยเจือจางปัสสาวะและลดการตกผลึกของแร่ธาตุ เลือคนมไขมันต่ำ นมพร่องมันเนย หรือนมถั่วเหลือง ช่วยลดปริมาณแคลเซียม และทานผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูง เช่น ก๋วยเตี๋ยว มะเขือเทศ ช่วยลดการเกิดนิ่ว</p>	
<p>สปสช. กำลังคุย “หมอเหรียญทอง”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวไทย, thaiPBS, linetoday, innnews)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดเผยว่า สปสช.อยู่ระหว่างพูดคุยทางหมอเหรียญทอง ปัญหาคือการจ่ายเงินที่ล่าช้า ในระบบที่มีการส่งต่อ มีคลินิกรอบ ๆ โรงพยาบาล หลายคลินิก ทำให้การบริหารงานส่งต่อผู้ป่วย หรือประชาชนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับคลินิกและโรงพยาบาลอาจจะยังมีการล้าหลัง ส่วนนี้หากมีการปรับและพูดคุยกันแก้ปัญหาก็เบื้องต้น น่าจะไปได้</p> <p>นายสมศักดิ์ ระบุว่าอีกว่า บรรยากาศในการพูดคุยกันเป็นไปด้วยดี ซึ่งอาจจะเป็นการสะท้อนภาพให้เห็นถึงการปรับตัวของ สปสช.ว่าเปิดเราที่เป็นคลินิกมากขึ้น ฉะนั้น การบริหารต้องให้สอดคล้องกับเวลาและหลาย ๆ ปัจจัย พร้อมย้ำว่าไม่ได้มีใครผิดถูก แต่เป็นเรื่องของการปรับตัว เพราะเราเปิดหน่วยบริการมากขึ้น ทั้งนี้ เมื่อถามว่า หมอเหรียญทอง จะฟ้อง นายสมศักดิ์ ย้ำว่าอยู่ระหว่างพูดคุย การปรับลดหรือการปรับรูปแบบการบริหาร มันเป็นการเก็บรายละเอียดซึ่งพูดคุยกันได้ และเท่าที่ฟังก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่ยังไม่จบ ต้องนำข้อเท็จจริงและเหตุผลมาคุยกัน</p>	
<p>บัตรทองรับฟรี "ชุดตรวจพยาธิใบไม้ในตับ"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaiPBS</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า พยาธิใบไม้ในตับเป็นสาเหตุสำคัญของมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งมีผู้เสียชีวิตถึง 14,000 คนต่อปีในไทย และพบผู้ป่วย 85 คนต่อประชากร 100,000 คน ขณะนี้ประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่เสี่ยงสามารถรับชุดตรวจ OV-RDT ได้ฟรีที่ร้านยาและสถานพยาบาลในเครือ สปสช.</p>	
<p>สร้างความปลอดภัยทางถนน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ข่าวหุ้น, บ้านเมือง, สยามรัฐ, hfocus, voicetv, linetoday)</p> <p>- นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในฐานะประธานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 7/2567 มีมติให้กำหนดนโยบายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กและเยาวชน 3 ด้าน คือ 1. ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางไปกลับระหว่างบ้านกับโรงเรียน 2. ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็กและเยาวชน และ 3. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เรื่องวินัยจราจร และความปลอดภัยในสถานศึกษา นอกจากนี้ ให้ สสส. ทำงานส่งเสริมป้องกันให้เกิดความปลอดภัยทางถนน และมีการทำงานบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน รวมไปถึงการจัดตั้งสถาบันหรือหน่วยงานกลางทางวิชาการ ทำหน้าที่สอบสวนสาเหตุอุบัติเหตุสำคัญ และเสนอแนะแนวทางเชิงป้องกันและแก้ไข ส่งถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นอีกแนวทางจะช่วยให้</p> <p>ด้าน นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า ปี 2566 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 17,498 คน คิดเป็น 26.86 คนต่อแสนประชากร ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 10-19 ปี ถือเป็นกลุ่มที่เสียชีวิตสูง เฉลี่ยปีละ 2,693 คน โดยเสียชีวิตทั้งจากการเดินเท้า การใช้รถจักรยานยนต์ รถรับ-ส่งนักเรียน และรถทัศนศึกษา ที่ผ่านมา สสส. ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านความปลอดภัยบนถนนร่วมกับสถาบันการศึกษา เร่งปลูกจิตสำนึกของความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน เน้นที่การส่งเสริมค่านิยมสวมหมวกนิรภัย 100% ขับรถด้วยความเร็วที่ปลอดภัย ไม่ขับเร็ว ตึมน้ำขับ อย่างไรก็ตาม ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนร่วมมือกันลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลง</p>	
<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ เว็บไซต์ โพสต์ทูเดย์</p> <p>- นางยุภาณี รัชต์บริรักษ์ ผอ.สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส. กล่าวว่า เยาวชนไทยกำลังถูกคุกคามจากอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นภัยทำลายสุขภาพ มีจำนวนผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน จากข้อมูลกรมควบคุมโรคพบเด็ก นร.อายุ 13-15 ปี สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง 5.3 เท่า และพบการขายในแพลตฟอร์มออนไลน์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงจัดโครงการ Design Hero 2024: OK (E) CIGARETTES ? Wake Up and Understand the Hazards of Vaping and E - Cigarettes นำพลังของเด็กและเยาวชนมาสร้างสรรค์สื่อเพื่อรณรงค์เตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าในสังคม สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยของบุหรี่ไฟฟ้า เป็นพลังในการสื่อสารและสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะดี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p> <p>- นายประเสริฐ จันทรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทำให้ทราบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กและเยาวชนที่ติดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นจำนวนมาก จึงขอให้ สสส. บูรณาการการทำงานร่วมกับ สช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ปัญหา โดยเฉพาะการสร้างการรับรู้ และการสื่อสารให้เด็กและเยาวชนตระหนักรู้และเข้าใจถึงโทษของการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อลดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>ด้านนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สช. ในฐานะรองประธานกองทุน สสส. คนที่ 1 กล่าวสนับสนุนและขอให้ สสส. มุ่งเน้นไปที่การสร้างการตระหนักรู้ในเด็กและเยาวชน รวมถึงการรณรงค์ให้เกิดสื่อสารให้เข้าใจถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenewscenter</p> <p>- มูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้จัดสัมมนาเพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับสารพิษที่พบในบุหรี่ไฟฟ้าประกอบไปด้วย สารหนู พอร์มาลีน และเบนซิน เป็นข้อมูลที่ เป็นจริง ส่งผลเสียต่อสุขภาพ คือ 1.นิโคตินทำให้เสพติดการสูบบุหรี่ 2. โพรพิลีนไกลคอล ระคายเคืองตา ทางเดินหายใจ ทำให้ไอ ปวดหัว คลื่นไส้อาเจียน 3.กลีเซอริน เมื่อผสมกับโพรพิลีนไกลคอล ยิ่งทำให้ไอ หลอดลมตีบ หอบเหนื่อย 4.สารประกอบอันตราย เช่น สารหนู โลหะหนัก พอร์มาลดีไฮด์ เบนซิน ซึ่งอาจก่อมะเร็ง 5.สารปรุงแต่งกลิ่น รส และอื่น ๆ บางตัวอาจทำให้ ปอดอักเสบรุนแรง เช่น วิตามินอี อะซีเตท นอกจากนี้ ไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้ามียุทธศาสตร์ที่แตกต่างจากบุหรี่ธรรมดา จึงถูกสูดเข้าไปในปอดได้ลึกกว่า จับเนื้อเยื่อปอดและดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้เร็ว ยากที่ร่างกายจะขับออกมาได้หมด การสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง และส่งผลต่อพัฒนาการสมองทั้งต่อทารกในครรภ์ เด็ก และวัยรุ่น</p>	
<p>การฉีดสเต็มเซลล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ เว็บไซต์ โปสทูเดย์</p> <p>- นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ ผู้ช่วยแพทย์สภา เตือนประชาชนพิจารณาการใช้บริการฉีดสเต็มเซลล์ ชีเทคโนโลยีสเต็มเซลล์ ยังมีข้อจำกัด ไม่ได้รักษาได้ทุกโรค มีการรับรองให้ใช้สเต็มเซลล์แค่บางจุดเท่านั้น และปัจจุบันพบคลินิกในไทยหลายแห่งที่ฉีดแบบไม่ถูกต้อง มีการแอบอ้างว่าสามารถใช้ในส่วนอื่นๆ เสี่ยงให้เกิดอาการข้างเคียง เช่น การเกิดเนื้องอก เป็นพังผืดที่ใบหน้า และยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีประสิทธิภาพ และพบการโฆษณาเกินจริงกว่า 400 คดีต่อปี ทั้งนี้ แพทย์สภาได้ออกกฎระเบียบ ข้อบังคับการฉีดสเต็มเซลล์ ต้องมีการวิจัยเป็นมาตรฐานและแพทย์สภาเห็นชอบ ผู้ที่จะทำการรักษาต้องมีวุฒิบัตรและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ที่สามารถปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดได้</p>	
<p>วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, inn, opt-news)</p> <p>- พญ.แคทริยา แทนสิทธิ์ ผอ.รพ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 จัดโดย สช. ร่วมกับกรมป่าไม้ สอดคล้องต่อเนื่องกับนโยบาย GREEN&CLEAN Hospital เป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นการเสริมความรัก ความสามัคคี และร่วมกันกระทำความดีให้แก่ประเทศไทย พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้ ที่บริเวณริมห้วยสำราญ รพ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ</p>	
<p>ไทยเป็นเจ้าภาพ ประชุม 'สุขภาพช่องปากโลก'</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebetter</p> <p>- ที่ประชุม ครม. วันที่ 29 ต.ค. 2567 มีมติเห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทย กับ WHO เพื่อจัดการประชุมสุขภาพช่องปากโลก (WHO Global Oral Health Meeting) และเห็นชอบให้ สช.สามารถปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงในประเด็นที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดผลประโยชน์ของไทย ไม่ต้องนำเสนอ ครม. อีก โดยอนุมัติให้ปลัด สช. ลงนามข้อตกลงได้ และมอบหมายให้ก.ต.จัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็มให้กับ ปลัด สช. ทั้งนี้ การประชุมสุขภาพช่องปากโลก จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 29 พ.ย.67 ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของ สช. ในการปฏิบัติตามมติเรื่องสุขภาพช่องปากในสมัชชาอนามัยโลก ปี 2564 และเพื่อเร่งการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพช่องปากโลก ปี 2566 - 2573 (Global Oral Health Action Plan 2023 - 2030) โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม จะเป็นโอกาสอันดีในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยในเวทีโลก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เจอจิ้งจกในถุงข้าว...</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, sanook)</p> <p>-ผู้ใช้เฟซบุ๊กกรายหนึ่งโพสต์ภาพเจอจิ้งจกในถุงข้าว และข้อความลงในกลุ่ม “พวกเราคือผู้บริโภค” ซึ่งมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก เช่น “แบบนี้ควรจะแจ้งฝ่ายสาธารณสุขของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารว่าถูกหลักสุขาภิบาลสถานที่ผลิตและจำหน่ายอาหารหรือไม่”</p>	